



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>การปฏิรูปสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความว่า การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 ด้านสาธารณสุข ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้หารือเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข มีเนื้อหา 12 ประเด็นหลัก 38 ประเด็นย่อย ต่อที่ประชุมกรม.ในช่วงปลายเดือนธ.ค.นี้ เพื่อเป็นกฎหมายในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใกล้เคียงบ้าน ด้วยแนวทางการพัฒนาในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว และเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..... ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ มีรมว.สธ.และรมว.มท. เป็นที่ปรึกษา มีปลัดกระทรวงทั้ง 2 กระทรวง เป็นประธาน 2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ 3. พื้นที่ทั้งหมดเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต มีผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อครม.อนุมัติระเบียบสำนักนายกฯ ฉบับนี้แล้ว จะมีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม</p>
โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์	<p>มาตรการปรับการเงิน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกวิป สนช. ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กถึงปัญหาทางการเงินของรพ.สังกัด สธ. ว่า สธ.มีความพยายามหาเงินมาเพิ่มให้ระบบเพื่อแก้ปัญหา รพ.ขาดงบประมาณ วิธีหนึ่ง คือ การปรับค่าให้กัปรพ. โดยใช้แรงจูงใจด้วยการหักค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว ซึ่งกรมสรรพากรเห็นด้วย แต่ขอกำหนดให้บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ครอบคลุมระยะเวลา 3-5 ปี และต่อเป็นครั้ง ๆ ไป</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.สังกัด สธ. ได้ทำข้อเสนอส่งไปยัง รมว.สธ. ให้ปรับปรุงการปรับการเงินให้รพ. สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เหมือนก.ศึกษาธิการ และรมว.สธ.ได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังซึ่งเห็นด้วย เบื้องต้นกรมสรรพากรจะเป็นผู้เสนอต่อครม.เพื่อประกาศใช้เป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p>สนช.ผ่านงบฯ ปี 61</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมสนช. พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 65 มาตรา วาระ 2-3 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีสมาชิก 3-4 คนท้วงติงการปรับลดงบฯ ในส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่ยกฯ กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ไม่มีสมาชิกคนใดท้วงติง หลังจากที่พิจารณาวาระ 2 ครบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุม สนช.ได้ลงมติวาระ 3 เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 61 ด้วยคะแนน 200 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 และจะส่งเรื่องให้รัฐบาลประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป</p>
เดลินิวส์ แนวหน้า	<p>ภาษีบาป-น้ำหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยในงานเสวนาภาคธุรกิจปรับตัวอย่างไรภายใต้พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ ว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะเสนออัตราภาษีสินค้าสุรา ยาสูบ ให้ครม.พิจารณาเห็นชอบออกตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป โดยได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาอัตราภาษีสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สินค้าฟุ่มเฟือย เพิ่มเติม</p> <p>โดยกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่จะมีการจัดเก็บภาษีตัวใหม่ เช่น ภาษีจากค่าความหวาน ซึ่งรายละเอียดต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน แต่เบื้องต้นจะมีการผ่อนผันระยะหนึ่งให้ผู้ประกอบการปรับตัว และถ้าค่าความหวาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีไม่ถึง 6 กรัม จะไม่เสียภาษี ขณะที่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายกังวลว่า การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในกลุ่มเครื่องดื่ม อาจส่งผลให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลทรายเป็นพิษต่อร่างกาย และเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ดังนั้น ในช่วงที่ให้เวลาปรับตัว 2 ปี ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสมต่อร่างกาย
สำนักข่าวไทย	นวัตกรรมทางการแพทย์ สธ. -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในการเปิดประชุมนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ว่า สธ.ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยต่อยอดด้านการแพทย์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมอบหมายให้การการแพทย์ดำเนินการพัฒนา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์แต่ละรพ.มาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยโรคเบาหวานของ รพ.ราชวิถี เป็นต้น
สวท. ไอเอ็นเอ็น	ยุทธศาสตร์ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2560 ว่า สธ.ได้ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการรักษา ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579 ให้ประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ และลดการเสียชีวิต และในอีก 20 ปีข้างหน้า ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ และลดผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี ร้อยละ 80
กรมประชาสัมพันธ์	มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 -เสนอข่าว นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในการเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14 วันแรก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4 หมื่นคน มียอดการซื้อขายผลิตภัณฑ์กว่า 20 ล้านบาท คาดว่าประชาชนจะใช้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์มาร่วมงานมากขึ้น ด้าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จีพีโอไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล ได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ และผลิตภัณฑ์จีพีโอพรมมิ ชนิดเม็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีเด่นระดับชาติ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14 ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ อภ.ได้ทุ่มเทการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเครือข่ายด้วยความใส่ใจ
สำนักข่าวไทย	อย.เตือนอาหารเสริมเพิ่มขนาด -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า มีผู้ร้องเรียนอย. ว่าพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลุกความเป็นชาย เพิ่มขนาด มีเพศสัมพันธ์ได้นาน ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าโฆษณาที่ไม่ได้ขออนุญาตจากอย. และโอ้อวดเกินจริง ขณะนี้ได้แจ้งระงับการโฆษณาและเชิญเจ้าของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบปรับ ขอเตือนผู้บริโภคชายให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง
กรมประชาสัมพันธ์	พัฒนาคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.ประกาส จิตตาศิริ นวัตกรรม รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดทำคู่มือมาตรฐานวิธีการทดสอบ และการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จำนวน 3 ฉบับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการทดสอบและสอบเทียบของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
ข่าวสด	จัดทีมเชี่ยวชาญช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้เตรียมทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจไว้มากกว่า 70 ทีม ดูแลประชาชนตลอดระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 23-29 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. โดยในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเพิ่มจำนวนทีมและขยายเวลาให้บริการจนถึงเที่ยงคืน นอกจากนี้ ยังเตรียมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลทางใจด้วยหลัก 3 ส (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง)
เดลินิวส์	สถานบำบัดยาเสพติดถูกกฎหมาย -เสนอข่าว จากกรณีสถานบำบัดและฟื้นฟูอาการติดสารเสพติดเอกชน "เดอะ เคบิน เชียงใหม่" ตั้งอยู่เลขที่ 296/1 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กำลังเป็นที่สนใจและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยเน้นจิตบำบัด ฝึกสมาธิ ทำ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สติ เพื่อฟื้นฟูจิตใจและอารมณ์ รวมถึงการออกกำลังกายหรือเล่นโยคะ ค่าบริการสูงถึง 500,000 บาท</p> <p>นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดค่อนข้างซาลง ส่วนใหญ่ที่เข้ารับการบำบัดเป็นกลุ่มสมัครใจบำบัดและกลุ่มบังคับบำบัด ส่วนกลุ่มผู้ต้องคดีมีไม่มาก โดยกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ติดยาบ้า รองลงมาคือ กัญชา กระท่อม และเฮโรอีน ตามลำดับ อายุผู้ที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุดคือ 15-24 ปีอายุน้อยที่สุดที่เข้ารับการบำบัดคือ 7 ขวบ เนื่องจากถูกลอกใจเป็นเด็กเดินยา ส่วนสถานบำบัดยาเสพติด มีสถาบัน ธรรมนูญการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วประเทศ และบำบัดรักษาในรพ.สังกัดสธ. นอกจากนี้ ยังมีสถานบริการของเอกชน 2 ส่วนคือ คลินิกรักษาโดยให้ยาและการบำบัด กับอีกประเภทตามที่เป็นข่าว คือสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ได้มีบุคลากรการแพทย์ ไม่มีการให้ยา อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดต้องขออนุญาตเปิดจากกรมการแพทย์ ปัจจุบันมีประมาณ 110-120 แห่ง</p>
สยามรัฐ	<p>โฆษณาแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 32 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ในทางนิติศาสตร์ถือว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกลไกทางการตลาด เพราะเป็นการตอกย้ำการรับรู้ในเครื่องหมายทางการค้า มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการค้า กระตุ้นประชาชนผู้พบเห็นให้เข้าถึงการรับรู้ได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันพบว่ากลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>วิธีเลือกตู้น้ำหยอดเหรียญ</p> <p>-เสนอข่าว ข้อมูลจากกรมอนามัย ระบุว่า ในปี 2559 มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 40 สาเหตุจากการตรวจพบแบคทีเรีย ความเป็นกรด-ด่าง สี และความขุ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภค การเลือกตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้ปลอดภัย 1.ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการไว้ที่ตู้ให้เห็นชัดเจน 2.สถานที่ตั้งห่างไกลจากท่อระบายน้ำ ตลาดสด แหล่งขยะ ปลอดภัยจากรังสี 3.ตู้ยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 ซม. สภาพตู้สะอาด ไม่มีฝุ่นจับหนา ไม่ผูกרון รั่วซึม เป็นสนิม 4.แสดงการจดบันทึก วัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองทุกครั้ง 5.แสดงวัน เดือน ปี ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และมีค่าเตือนตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว ระบุว่า "ระวังอันตรายหากไม่ตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองและตรวจสอบคุณภาพ" 6.ห้องจ่ายน้ำไม่มีคราบสกปรก ตะไคร่น้ำ หรือน้ำขัง สภาพฝาปิดห้องจ่ายน้ำไม่ชำรุดแตกหัก 7.หัวจ่ายน้ำไม่มีคราบตะไคร่น้ำหรือสนิมจับ และควรล้างภาชนะให้สะอาดก่อนบรรจุน้ำ ขณะรองน้ำปากภาชนะไม่จ่อติดหัวจ่าย ที่สำคัญ น้ำดื่มที่ได้ต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ ทั้งนี้ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมเจ้าของกิจการดังกล่าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้เจ้าของหรือผู้ให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญดูแลรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ</p>
คม ชัด ลึก	<p>อันตรายฟิลเลอร์เอฟเฟกต์</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเตือนอันตรายการฉีดฟิลเลอร์โดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ ว่า อาจจะทำให้เกิดตาบอด หรือมีผลกระทบต่อร่างกาย หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการฉีดฟิลเลอร์หรือมีคำถาม สามารถฝากคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางผิวหนัง ที่อีเมล question@dst.or.th หรือเฟซบุ๊ก : ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะให้บริการตอบคำถามแก่ประชาชนทุกท่านโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ หรือศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th</p>
สยามรัฐ	<p>11 รพ.ภาคใต้ เป็นแหล่งฝึกนศ.พยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว ม.วลัยลักษณ์ ทำความร่วมมือกับ 11 รพ.ภาคใต้ ประกอบด้วย รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช รพ.สิชล รพ.ท่าศาลา รพ.ปากพนัง รพ.หาดใหญ่ รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ตรัง รพ.พัทลุง รพ.สวนสราญรมย์ รพ.สงขลา และ รพ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันพัฒนางานด้านการพยาบาลและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนพยาบาลของประเทศ ซึ่งที่ผ่านสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลิตได้เพียงปีละ 80 ในอนาคตอันใกล้นี้ตั้งเป้าหมายให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ถึงปีละ 200 คน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สจ.สิงห์บุรี เตือนผู้ปกครองเด็กเล็กระวังโรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะสถานศึกษา ขอความร่วมมือดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา และแจ้งผู้ปกครองให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รับเด็กกลับและพักฟื้นจนกว่าจะหายดี สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หากพบเด็กป่วยเป็นจำนวนมาก พิจารณาปิดสถานศึกษาเพื่อชะลอการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ
แนวหน้า	<p>ยกระดับคุณภาพกู้ชีพฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว อ.นสาทร จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ในการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการส่งต่อผู้ป่วยทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศยาน ถือเป็นต้นแบบการจัดการระบบการให้บริการผ่าน “สายด่วน 1669” ให้บริการประชาชนแบบครอบคลุมทั่วถึง รวม 11 ตำบล ผ่านชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 12 หน่วย กระจายอยู่เกือบทุกตำบล ทำให้เกิดความรวดเร็ว ซึ่ง ในปี 2559 สามารถออกให้บริการได้ 3,151 ครั้ง โดยผู้ป่วยฉุกเฉินกล้ำเนื้อหัวใจขาดเลือดขอใช้บริการมากที่สุดถึงร้อยละ 75</p>
เว็บไซต์ไทยรับเว็บไซต์แนวหน้า	<p>อสม.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว เอไอเอส นำร่องใช้ “อสม.ออนไลน์” พื้นที่ภาคใต้ ณ รพ.สต.บางทอง จ.พังงา พร้อมส่งเสริมการทำงานเชิงรุก มั่นใจเป็นจุดเด่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข ระหว่างรพ.สต.กับ อสม.</p>
มติชนออนไลน์	<p>ประชุมวิชาการสธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมควร หาญพัฒนาชัยกุล รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และคณะ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 “สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่าง 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซนทาราไฮเทิล อุดรธานี ว่า เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญตาม 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 2.บริการเป็นเลิศ 3.บุคลากรเป็นเลิศ 4.บริหารจัดการเป็นเลิศ ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันตามค่านิยมองค์กร MOPH</p> <p>กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อสาธารณสุขไทย นิทรรศการผลงานดีเด่น บรรยายวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานที่เป็นนวัตกรรม โดยวาจาและโปสเตอร์ 1,300 เรื่อง เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี โดยมีผู้แสดงความจำนงร่วมประชุมถึง 5,500 คน และคาดว่าจะมีผู้ติดตามเดินทางมารวมกว่า 10,000 คน</p>
แนวหน้า	<p>ส่องγγยุติการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประกาศว่า ไข้หวัดใหญ่ฤดูร้อนยุติการแพร่ระบาดแล้ว โดยระหว่างวันที่ 5 พ.ค. - 29 ส.ค. มีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับรักษาในห้องไอซียู 576 คน เสียชีวิต 428 คน เป็นเด็ก 19 คน เสียชีวิต 3 คน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch